

Số: ~~187~~/BC - TĐB

Hà Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2015

TỔNG HỢP

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI

Căn cứ vào Báo cáo số 341/BC-UBND, ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI;

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Vị Xuyên trích lục một số kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi đến Thường trực HĐND, UBND các xã; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Vị Xuyên để trả lời cho cử tri, cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực nông lâm nghiệp

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình Trung thủy nông xã Linh Hồ đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã. Việc đầu tư xây dựng hoàn thành Công trình Trung thủy nông xã Linh Hồ đã được UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XVI (Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 03/12/2012). Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn chưa được hoàn thành (cử tri xã Linh Hồ và Ngọc Linh).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Công trình thủy nông xã Linh Hồ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 với giá trị phê duyệt là 39.180 triệu đồng, công trình khởi công năm 2009 đến nay đạt 65% khối lượng công việc. Vốn đã bố trí là 12.900 triệu đồng; đã giải ngân là 12.900 triệu đồng, đến nay do điều kiện khó khăn về nguồn vốn nên UBND tỉnh đã cho giãn hoãn tiến độ tại văn bản số 459/UBND-CNGTXD ngày 25/02/2013. UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí vốn trong giai đoạn tiếp theo.

2. Đề nghị tỉnh ban hành quy định về việc khai thác tận thu lá Giang tươi để các xã có cơ sở thực hiện việc quản lý, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân khai thác một cách hợp lý, hạn chế tình trạng khai thác cạn kiệt làm cây giang sinh trưởng và phát triển kém, ảnh hưởng đến chất lượng rừng (cử tri xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Trong thời gian gần đây, lá cây Giang được người dân thu hái làm hàng xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cho người dân sống gần rừng. Tuy nhiên việc khai thác lá cây Giang, chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ. Ngày 17/10/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1042/SNN-CCLN về hướng dẫn trình tự, thủ tục, qui trình kỹ thuật và các căn cứ về khai thác lá cây Giang tươi. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, kiểm tra địa điểm qui hoạch di dân dân ra khỏi vùng lõi rừng đặc dụng tại xã Phong Quang. Tại địa điểm qui hoạch hiện nay không đảm bảo đất sản xuất cho nhân dân (cử tri xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Dự án di dân dân ra khỏi vùng lõi rừng đặc dụng tại xã Phong Quang huyện Vị Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/11/2011, do UBND huyện Vị Xuyên làm chủ đầu tư.

Năm 2013, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế Dự án di dân ra khỏi vùng rừng đặc dụng xã Phong Quang huyện Vị Xuyên và đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND huyện Vị Xuyên, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh cho tiếp tục triển khai dự án theo quyết định phê duyệt và đề nghị cho điều chỉnh bổ sung quy hoạch và bố trí đất sản xuất để cấp cho các hộ theo định mức quy định. Đề giải quyết ý kiến của cử tri, đề nghị UBND huyện Vị Xuyên rà soát lại quỹ đất tại địa phương bố trí đất cho các hộ ổn định sản xuất.

II. Lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản

1. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo để Công ty An Thông làm tuyến đường bê tông từ nhà máy sơ tuyển quặng đến khu nhà Kiềm lâm dài 4 km, nhằm hạn chế bụi và chống ồn khi xe chở quặng ra vào khu vực nhà máy tại thôn Nậm Rịa xã Tùng Bá; nâng cấp tuyến đường từ Thành phố Hà Giang tới trung tâm xã Tùng Bá, hiện nay tuyến đường đã bị xuống cấp, việc đi lại của nhân dân rất khó khăn (cử tri xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Tuyến đường Ngọc Đường – Tùng Bá dài 12km (bao gồm cả hơn 2km đường vào nhà máy), hiện nay xuống cấp trầm trọng do hoạt động vận chuyển quặng gây ra. UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số: 2315/UBND-TH ngày 22/7/2014 của về việc tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngày 08/8/2014 UBND huyện Vị Xuyên cùng các phòng ban chức năng đã phối hợp với Sở GTVT, UBND thành phố Hà Giang, Công ty An Thông, Công ty Hoàng Bách và UBND xã Tùng Bá tiến hành họp giải quyết kiến nghị của cử tri về tuyến đường Tùng Bá – Thành phố Hà Giang. Để khắc phục trước mắt UBND xã Tùng Bá, Phòng Công thương sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông triển khai khơi thông rãnh thoát nước mặt đường. Năm 2013, 2014 UBND huyện sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đầu tư xây dựng công trình trên đường với tổng kinh phí đến 4 tỷ đồng (2km rãnh + các hạng mục khác) nhằm thoát nước mặt và tránh sạt đường, hạn chế tai nạn giao thông, hiện nay công trình đang hoàn thiện. Bên cạnh đó, phòng Công thương huyện Vị Xuyên đang phối hợp với UBND xã Tùng Bá, Công ty An Thông tiến hành khảo sát, lập dự toán ĐTXD cục bộ các điểm cua dốc nguy hiểm, điểm có nguy cơ sạt lở.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí sửa chữa các phòng học tại Trường THCS và THPT xã Tùng Bá đã xuống cấp nghiêm trọng (cử tri xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Việc sửa chữa các phòng học tại Trường THCS và THPT xã Tùng Bá là việc làm cần thiết. Hiện nay UBND tỉnh đã giao cho ngành chuyên môn nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện trong thời gian tới.

III. Lĩnh vực công nghiệp, Thông tin truyền thông

1. Đề nghị Viễn thông Hà Giang và tập đoàn Viettel xem xét đầu tư xây dựng trạm phát sóng điện thoại di động VIETTEL và VINAPHONE tại thôn Sùng Tà, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc và các thôn vùng cao của xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên để nhân dân

được sử dụng dịch vụ điện thoại di động (cử tri xã: Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc; Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên);

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Về việc đầu tư xây dựng trạm phát sóng thông tin di động đối với các vùng chưa được phủ sóng, đã được các đơn vị kinh doanh mạng di động quan tâm đầu tư xây dựng. Chi nhánh Viettel Hà Giang dự kiến triển khai trong quý II năm 2015; Viễn thông Hà Giang dự kiến triển khai trong năm 2015.

2. Đề nghị Bưu điện tỉnh Hà Giang đầu tư xây dựng điểm Bưu điện – Văn hóa xã tại trung tâm xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên để đảm bảo thời gian, chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính trên địa bàn xã (cử tri xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên).

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Theo thông báo kết luận số 21/TB-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông, tại Hội nghị toàn quốc về điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2012, Bộ Thông tin truyền thông đã không cho chủ trương xây dựng mới các điểm BĐVHX. Hiện nay các xã chưa có điểm BĐVHX đã được Bưu điện tỉnh đầu tư trang bị 01 thùng thư công cộng đặt tại trung tâm xã và 01 giao thông viên bán chuyên trách vận chuyển bưu gửi và báo chí từ huyện về xã và thu gom bưu phẩm từ xã đi huyện; 01 bưu tá xã phát bưu gửi và báo chí đến địa chỉ người nhận để đảm bảo thời gian chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính trên địa bàn các xã.

IV. Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn các huyện giao diện tích đất đã phân định thuộc về Việt Nam sau khi phân giới cắm mốc, cho nhân dân các xã giáp biên giới quản lý và sử dụng, để hạn chế việc tranh chấp ở các khu vực này (cử tri xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên);

Vấn đề nêu trên được giải quyết như sau:

Ngày 18/11/2009, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ ngày 14/07/2010. Theo số liệu của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh cùng cấp, diện tích đất quy thuộc về Việt Nam sau phân giới cắm mốc 262,3ha thuộc 7 huyện biên giới. Ngày 11/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 698/STNMT-VPĐK hướng dẫn các huyện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân tại địa phương trên tinh thần ưu tiên các hộ nghèo thiếu đất sản xuất để sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Nơi nhận:

- TTr HĐND tỉnh (B/c);
- TTr HĐND, UBND huyện Vị Xuyên;
- TTr HĐND, UBND các xã: Linh Hồ, Ngọc Linh, Phong Quang, Tùng Bá, Quảng Ngần, Lao Chải, Xín Chải;
- Thành viên Tổ đại biểu Vị Xuyên;
- Lưu: VT.



**Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đỗ Anh Tuấn**